



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๑๒๒,๙๙๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สงกรานต์ กับ...7 วัน ทำไมต้องอันตราย?

หากนับกระแสคุณค่าทางเทศกาลที่คนจดจำ รอคอยไม่เฉพาะคนในชาติ แต่สำคัญคือ คนทั้งโลก เป็นเทศกาลระดับโลก เทศกาล สงกรานต์จึงเป็นเทศกาลแห่งความสุขสนาน รื่นเริง ได้หยุดยาว ได้ชำระสะสางระบบชีวิต มี เวลาอยู่นานๆ กับครอบครัว ได้ทำสิ่งที่เป็นมงคล ทำบุญตักบาตร สำคัญเป็นวันพบปะสังสรรค์ ครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ มีตรุษหอย รดน้ำดำหัว ให้ คุณค่าทางใจ เป็นวันรำลึกถึงผู้มีพระคุณ ถือเป็น วันกตัญญูแห่งชาติ

สำคัญทุกอย่างควรเป็นมงคล ผู้เขียนตั้ง ข้อสงสัยว่าทำไมเทศกาลทุกครั้งที่มีวันหยุดยาว เราต้องมาตาย ทำไมต้องตายวันเทศกาลมงคล เช่นนี้ ทำไมต้อง 7 วันอันตราย การได้อยู่กับตนเอง ครอบครัว คนที่เรารัก เคารพนับถือ เป็นช่วงเวลา แห่งความสุขสนุกสนาน ต้องให้สื่อมานับศพทุกวัน จำนวนหลักร้อยเป็นคำถามว่า ทำไม?

สรุปเป็นบทเรียนเสียทีเดียวกันว่า “ความ ประมาทขาดสติยั้งคิด” คือตัวการสำคัญที่ทำให้ คนตาย วันเทศกาล ไม่ว่าจะปีใหม่ สงกรานต์ แม้เข้าพรรษา ออกพรรษา ชาวประมงยังไปพบ มัจจุราชนั้นเป็นร้อยชีวิต

ทำอย่างไรไม่ให้งานมงคลรื่นเริงกลายเป็น งานอวมงคลที่ทำให้เกิดความเศร้าทุกข์หมองใจ แทนที่จะไม่ปวดทำบุญ ต้องให้ญาติพี่น้องไปใส่ชุด ดำแทน การสูญเสียไม่ใช่เพียงตัวเรา พานเอา คนรอบข้างสูญเสียไปหมด สลดหดหู่ หลีกภัย หลักรองของครอบครัวยอมทำให้เกิดระบบที่ไม่ดี ต่อการจัดการชีวิต บางครั้งการตายจะดู ง่ายกว่า อยู่แบบทุพพลภาพ ยิ่งเป็นการให้คนอื่นเดือด ร้อนมหาดาล

ทำอย่างไรจึงจะไม่เปลี่ยนงานมงคลมาเป็น งานอวมงคล ผู้เขียนค้นพบว่าไม่มีใครช่วยได้ เท่ากับที่ต้องช่วยตนเอง การช่วยตนเองที่ดีที่สุด คือการ “มีสติในทุกช่วงขณะที่ทำ พุด อ่าน คิด ควบคุมอารมณ์ตนเองอย่างมีคุณค่า ไม่สร้าง ปัญหาให้ชาติชาติ สติมาปัญญาเกิด สติเคล็ด เกิดแต่ปัญญา”

สำ คัญการที่จะขาดสติ นอกจากไม่สามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ การเพิ่มสิ่งที่ทำให้ขาดสติ ย่อมทำให้เกิดอันตรายฉิบหายวายเป็น ผู้เขียนเคย เสนอแบบหักดิบว่า ลองห้ามซื้อขายสิ่งของมีเงิน เมา เหล้า เบียร์ สิ่งเสพติดทั้งหลาย จะลดจำนวนตาย

ได้ไหม? ไม่มีเสนาบดีท่านไหนกล้ารับคำท้า การ ติดบ่วงเป็นชนกของนักบริโภคนิยม ก็ล้มจมใน ชีวิตกันไป การที่เราทราบบางส่วนหนึ่งที่ทำลายสติ บั่นทอนให้เกิดความตาย ฉิบหายในชีวิตส่วนหนึ่ง คือ สุราเมรัย รณรงค์เมาไม่ขับ สสส. ขับเคลื่อน ได้ดี แต่น่าจะยังไม่แรงพอที่จะให้มนุษย์พันธุ์ ประมาท ขาดสติ คึกคะนอง เสพเหล้า สุราเมรัย พาคความฉิบหายมาเยือน การตายเป็นเรื่องน่าเศร้า แต่เราพร้อมจะไปหามัน ทั้งที่เราไม่ประมาทมีสติ แต่มีมนุษย์สันดานหยาบก่อเหตุที่ขาดสติ ทำให้ เราไปตายพร้อมๆ กัน

คงถึงเวลาที่เราต้องทำอะไร เร็วและแรง กว่าที่เห็นและเป็นอยู่ การตายคือความสูญเสีย การทุพพลภาพคือความเสียหาย ธรรมดาๆ ง่าย ๆ คือ จะให้รัฐและสื่อมวลชนมานั่งนับคนตายกัน ต่อไปทุกเทศกาลไหม? ถ้ายังอยากนับต่อไป จม! แต่ถ้าอยากให้แก้ไขหมดไป ต้องออกกฎหมาย ขึ้นรุนแรงและชัดเจน

ความไม่สบายใจอย่างยิ่ง คือ ทำไมต้องมาตาย วันสงกรานต์ ทำไมต้องมาพิการวันมงคล เช่นนี้ จะรอดแต่เฉพาะการณรงค์สร้างจิตสำนึก อย่างเดียวไม่เพียงพอ การร่วมกันระหว่างชุมชน ครอบครัว คนใกล้ชิด ต้องช่วยดูแล ห้ามดื่มเหล้า เวลาชัชวดยาน เวลาว่าง เวลาเพลีย โปรดห้าม หากง่วงต้องหยุดกิจกรรมทุกๆ ด้าน อย่าประมาท เป็นอันตราย

ขอวันสงกรานต์วันมงคล 2556 เป็นวันมงคล ของท่านและครอบครัว งดเหล้าของมีเงินเมา พา ครอบครัวฟูดดี คิดดี ทำดี สุขี พักผ่อนกับวันหยุด บ้าง โปรดอย่าทำเรื่องอวมงคล กินเหล้าเมายา ขับรถแบบบ้าบิน อนาคต สัปดน เป็นลูกคนไม่ สั่งสอน

จึงขอฝากวิงวอนให้คนไทยในสยามประเทศ มีความปลอดภัย ไม่ประมาท ไม่ตายแบบอุจาด บนท้องถนน รัฐเลิกนับศพคนกับวันมงคลเช่น สงกรานต์ อันเป็นวันกตัญญูแห่งชาติตลอดไป

### ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ภาควิชาสังคมวิทยา สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

